



เฉลิมชัยล้นปลายสค. ได้แน่ยกก.60บาท

‘โคราช’ แหกคดเงินเกลี้ยงตู้ บัตรคนจนถอนหมด500บ. สมคิดจับเข่าบีโอไอตั้งทีม ดึงทุนหนีเทรดวอร์เข้าไทย

แหกคดเงินผ่านบัตรคนจนคึกคัก
เข้าคิวแน่นหน้าเอทีเอ็ม โคราช
เบงกั๋มหมดตู้ พณ.ชงแผนข้าวครบ
วงจรเข้า ครม. 27 ส.ค. ‘เฉลิมชัย’
สั่งร้องบประกันราคาขาย ยัน
ชาวสวนได้ 60 บาทแน่

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ยาง

ห่วงแล้งครวยได้ชาวนา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายสุเทพ คงมาก ที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบการประกันรายได้ข้าวเปลือก 5 ชนิด และคาดใช้เงิน 2.1 หมื่นล้านบาท ว่าเห็นด้วยกับโครงการประกันรายได้ข้าวให้ชาวนา ซึ่งต้องรอดูในรายละเอียดที่จะออก แต่เชื่อว่ารัฐบาลจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวนาอย่างที่เคยพูดในเรื่องของหลักการคือคงแผนการผลิตข้าวครบวงจร กำหนดพื้นที่เพาะปลูกให้ชัดเจนและเป็นธรรม ซึ่งนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รับปากจะดำเนินการรวมถึงปัญหาภัยแล้งที่จะกระทบต่อปริมาณผลผลิตอย่างไร

นายสุเทพกล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ยังน่าเป็นห่วงในบางพื้นที่ และมีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวแน่นอน ตอนนี้ต้องดูผลจากบางพื้นที่เริ่มมีฝนตกแล้ว และนาข้าวที่เคยได้รับความเสียหายจากแล้งจะฟื้นตัวแค่ไหน และกำลังรอดูตัวเลขทางการเรื่องผลสรุปจากพื้นที่แล้งก่อน จึงมาคำนวณดูว่าพื้นที่และผลผลิตที่หายไปจากแล้ง กับประกันรายได้ที่ชาวนาจะได้รับนั้นสมดุลและสามารถช่วยประคองชีวิตชาวนาได้แค่ไหน

แหล่งข่าวจากสมาคมค้าข้าวกล่าวว่า ขณะนี้ราคาข้าวค่อนข้างผันผวนสูงต่อเนื่องมา 2 สัปดาห์แล้ว หลังจากรัฐบาลประกาศประกันรายได้ชาวนาและผลกระทบต่อภัยแล้งทำให้ราคาข้าวในสต็อกเอกชนลดลง จึงมีการหาซื้อเพิ่มเพื่อรองส่งมอบข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ จึงมีผลต่อราคาข้าวขยับขึ้นและลงในอัตราที่สูงกว่าหลายเดือนที่ผ่านมา โดยประเมินว่าราคาข้าวที่ปรับขึ้นนั้นเป็นเรื่องของการค้า ส่วนชาวนานั้นดูที่ปริมาณผลผลิตว่าเสียหายแค่ไหน หากแล้งเสียหาย 30-40% แม้ได้ประกันรายได้แต่ก็จำกัดจำนวนรายได้ส่วนต่างจากตลาดกับราคาประกันอาจน้อยกว่าผลผลิตที่หายไป

ชง‘ข้าวครบวงจร’เข้าครม.27ส.ค.

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนผลิตข้าวครบวงจร เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ โดยได้เปิดรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีความคิดเห็นตรงกัน

จึงจะเสนอเรื่องเข้า ครม.ได้

“เรื่องของตัวเลขงบประมาณที่ นบข.เห็น

ชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรสำหรับข้าว 5 ชนิด งบประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาทนั้น อาจมองว่างบประมาณน้อยเกินไป แต่อย่าลืมว่าราคาข้าวไทยยังมีราคาอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งจะช่วยลดภาระของภาครัฐในการจ่ายค่าประกันราคาข้าว โดยเฉพาะข้าวจะเริ่มมีการจ่ายค่าประกันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในฤดูการผลิต 2562/63 หรือในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเดือนตุลาคม” นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยกล่าวว่า สำหรับการลงทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ในระดับหนึ่งแล้ว และจะมีการอัปเดตตัวเลขผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ครัวเรือนละไม่เกิน 40 ไร่ หากครอบครัวนั้นต้องการได้รับสิทธิเพิ่มก็ต้องเป็นเลขที่บ้านใหม่เท่านั้น ส่วนเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อเรื่องประกันราคาข้าวหรือไม่นั้น หากนาข้าวได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง รัฐมีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้ว ดังนั้นเรื่องแล้งจึงไม่มีผลกระทบต่อโครงการประกันรายได้คนละส่วนกัน

‘เฉลิมชัย’สั่งร้องบประกันราคาขาย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตนได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไปทบทวนกรอบวงเงินและวิธีการประกันราคาขายพารา 60 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) หลังจากกำหนดมาตรการและวงเงินออกมาต้องใช้เงินสูงมากประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท ก่อนที่สัปดาห์หน้าจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการยางพารามาหารือเพื่อหามาตรการเสริม การประกันรายได้ยางพารา เพื่อให้มาตรการที่ผลักดันออกไปเกิดความยั่งยืน คาดว่าสรุปได้ปลายสิงหาคมหรือต้นกันยายนนี้ “ให้ไปดูประวัติการทำงานของผมได้ ผม



เป็นคนจริงใจ ตั้งใจทำงาน อยากให้หลายคนลืมอดีตบ้าง เพราะเมื่อผมมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเกษตรมีหลายเรื่องที่ผมรู้แต่ผมพูดไม่ได้ แต่ผมมีสำนึกของความเป็นรัฐมนตรี ผมจะไม่โยนปัญหาให้คนอื่นทำ เมื่อผมมาทำงานตรงที่กระทรวงเกษตร ผมต้องทำให้รอบคอบกันการทุจริตทั่วโลก จึงอยากให้มีอดีตแล้วให้ออกสภามืองทำงานบ้าง นักการเมืองดีมีจิตสำนึกยังมี" นายเฉลิมชัยกล่าว

ดึงต่างชาติแก้ปัญหาระยะยาว

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาการคายางพาราตกต่ำเป็นเรื่องยาก ขณะนี้จึงได้เตรียมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อจะเอ็มโอยูร่วมกันในการตกลงให้ยางในประเทศดึงผลผลิตไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการใช้ในประเศ คาดว่าปี 2563 จะใช้ยางในประเทศได้หลายแสนตัน มาตรการนี้เป็นมาตรการระยะยาวและจะมีการเปิดตลาดส่งออกใหม่ จะมีการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของโลก โดยเตรียมเชิญผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้ามาดูฐานการผลิตยางพาราของไทยภายใต้ฐานยางพาราฟรี

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า การออกมาตรการประกันราคาลินค้าเกษตร รัฐบาลได้ประกาศไว้ก็กำลังดำเนินการ แต่ช่วงนี้เร่งด่วนที่รัฐบาลไม่เพียงแต่กระทรวงเกษตรเป็นทุกหน่วยงานต้องร่วมมือในการฟื้นฟูและช่วยเหลือ คือการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วย โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงหามาตรการเยียวยา เพราะภัยแล้งรอบนี้กระทบต่อรายได้เกษตรกร มีผลผลิตสินค้าเกษตรหลายตัวได้รับผลกระทบ โดยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจเพื่อหามาตรการเยียวยาและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ยันชาวสวนยางได้60บ.แน่

"ยางพาราราคา 60 บาทต่อ กิโลกรัมเกษตรกรได้แน่นอน การประกันราคายางพาราเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะยางพารากริดทุกวันเกษตรกรมีผลผลิตทุกวัน หากเทียบกับการประกันราคาข้าวถือว่าทำไม่ยากเพราะข้าวผลผลิตออกเป็นรอบการผลิต การประกาศมาตรการจึงออกมาเร็วได้ ส่วนยางพาราต้องมีมาตรการให้เกิดความยั่งยืนควบคู่กันไป" นายเฉลิมชัยกล่าว

สมคิดลั่นบีโอไอตั้งทีมหนีเทรดวอร์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ว่าได้สั่งการให้บีโอไอทำงานเชิงรุก เน้นเจรจาต่อรอง เสนอสิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนต้องการและไทยได้ประโยชน์ กระตุ้นการลงทุนเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเวลานี้ เน้นการเจาะกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจากจีนไปประเทศอื่น จากปัญหาสงครามการค้า (เทรดวอร์) ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะนักลงทุนจีนและญี่ปุ่น และหลายประเทศ โดยบีโอไอจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาถึงการลงทุนด้านการย้ายฐานขึ้นมาเฉพาะ รวมทั้งการจัดทำสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ตรงความต้องการนักลงทุนแต่ละประเทศ บางประเทศอย่างจีนไม่ได้เน้นด้านภาษีแต่ต้องการสภาพแวดล้อมก็ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนมากที่สุด โดยได้เน้นย้ำให้บีโอไอตั้งการลงทุนให้มากกว่าเป้าหมายคำขอนี้

นายสมคิดกล่าวว่า ล่าสุดได้หารือกับผู้บริหารบริษัท หัวเว่ย ประเทศจีน ได้แสดงความสนใจลงทุนเทคโนโลยี 5จี ในประเทศไทย ที่ประกาศลงทุนภายในปี 2563 ภายหลังหัวเว่ยเป็นรายแรกๆ ที่เข้าทดลองระบบร่วมกับหน่วยงานรัฐของไทย โดยหัวเว่ยพร้อมลงทุนใน 3 ส่วน คือเทคโนโลยี 5จี ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผู้บริหารจะเดินทางมาไทยเดือนพฤศจิกายนนี้

ขงกรม.ศก.เคาะแพคเกจ30ส.ค.

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า นายสมคิดให้นโยบายบีโอไอในการดึงดูดการลงทุนจากประเทศที่ต้องการย้ายฐานจากจีนมาประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นบีโอไอจะจัดตั้งทีมเฉพาะกิจว่าด้วยเรื่องการดึงดูดลงทุนที่ต้องการย้ายฐานการผลิต มี น.ส.ดวงใจ อัครจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอเป็นประธาน ขณะเดียวกันก็จะเร่งจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนพิเศษเพื่อเจาะจงนักลงทุนกลุ่มนี้ ใช้เครื่องมืออย่างกองทุนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ วงเงิน 10,000 ล้านบาท สนับสนุน ซึ่งมาตรการนี้จะไม่ทำได้โดย

บีโอไอหน่วยงานเดียว แต่จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกำกับดูแล โดยบีโอไอจะเร่งหารือกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำมาตรการให้เสร็จ คาดว่าจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจวันที่ 30 สิงหาคมนี้

นายกอบศักดิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ในภาพการกระตุ้นการลงทุนจะมีการจัดคณะออกไปชักจูงการลงทุนทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย ที่จากการหารือก็แสดงความสนใจมาลงทุนไทยเช่นกัน นอกจากนี้วันที่ 2 กันยายนนี้ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้และคณะนักลงทุนจะเยือนไทยรวม 500 คน เพราะเกาหลีกำลังผลักดันให้ออกไปลงทุนต่างประเทศ โดยเกาหลีต้องการให้ไทยจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสำหรับนักลงทุนญี่ปุ่น ที่ประชุมวันนี้จึงสั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และกระทรวงอุตสาหกรรมหาพื้นที่ที่ทั้งนักลงทุนเกาหลีและอีกหลายประเทศที่ต้องการอยู่ในนิคมที่เป็นคนชาติเดียวกัน

หวังคำขอทะลุเป้า7.5แสนล.

น.ส.ดวงใจกล่าวว่า บีโอไอจะเร่งกระตุ้นการลงทุนปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย 7.5 แสนล้านบาท โดยเฉพาะการดึงบริษัทที่ต้องการย้ายฐานการลงทุนจากจีนมาไทยให้ได้ ล่าสุดจากการรวบรวมรายชื่อมีประมาณ 100 บริษัท มีบริษัทจีนและจากประเทศต่างๆ โดยแผนงานจะดำเนินการใน 3 ส่วนคือ การจัดทำแพคเกจเฉพาะเพื่อดึงนักลงทุนที่หนีเทรดวอร์เพื่อเสริมกับแพคเกจหลักที่ดำเนินอยู่ 3 ส่วนคือ ปีแห่งการลงทุน กระตุ้นการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และกระตุ้นลงทุนเอสเอ็มอี ซึ่งทั้งหมดจะส่งมาตรการภายในสิ้นปีนี้ ส่วนแพคเกจใหม่จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะทำในรูปแบบใดและกำหนดเวลาให้ยื่นคำขอภายในเมื่อใด รวมทั้งเดินหน้าทีมเฉพาะกิจที่มีตนเป็นประธาน และจัดกิจกรรมทางการตลาด อำนวยความสะดวก เร่งการพิจารณาอนุญาต ล่าสุดช่วง 6 เดือนแรกของปี (มกราคม-มิถุนายน 2562) มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว 2.33 ล้านบาท 758 โครงการ จำนวนนี้เป็นการลงทุนตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) 1.47 แสนล้านบาท

'จรินทร์'เดินหน้ากระตุ้นส่งออก

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก



รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า แม้ตัวเลขส่งออกตามรายงานของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เดือนกรกฎาคม 2562 พบว่ามีชาวดีสัญชาติเป็นบวกคือ ส่งออกขยายตัว 4.28% และมีสินค้าตัวรุ่งที่ช่วยให้ตัวเลขส่งออกเป็นบวกคือ ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป สบู่ เครื่องสำอางของใช้ในบ้าน เป็นต้น รวมถึงตลาดส่งออกพลิกมาเป็นบวก และหลายประเทศเป็นดาวเด่น โดยเฉพาะอินเดีย และสหรัฐ แต่อย่างไรก็ตามยังคงกำกับนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าจับมือภาคเอกชนเดินหน้าต่อไปเพื่อผลักดันการส่งออก เนื่องจากสงครามการค้าสหรัฐกับจีน ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบได้เร็วๆ นี้

“วันที่ 26 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) เพื่อหารือและหาข้อสรุปร่วมกันเรื่องของรายละเอียดทั้งรายสินค้า บริการ และตลาด เพื่อกำหนดเร่งรัดแผนการส่งออกที่เป็นรูปธรรม ทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เพื่อขับเคลื่อนตัวเลขการส่งออกให้บวกตามที่คาดหวังไว้” นายจรินทร์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 23 สิงหาคม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญผู้ประกอบการและส่งออกในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรหลักกว่า 15 อุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มยานยนต์ กลุ่มไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอาหารสำเร็จรูป กลุ่มข้าว กลุ่มเสื้อผ้า-เครื่องนุ่งห่ม กลุ่มอัญมณี-เครื่องประดับ เป็นต้น พร้อมกับตัวแทนจากสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก มาหารือเพื่อจัดทำแผนงานที่จะผลักดันการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2562 ก่อนนำข้อสรุปเสนอที่ประชุม กรอ.พาณิชย์

ในวันที่ 26 สิงหาคม และหารือในการประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ เพื่อได้แผนงานขับเคลื่อนการส่งออกและทบทวนเป้าหมายการส่งออก ที่กระทรวงพาณิชย์ยังตั้งเป้าส่งออกเป็นบวกเกิน 1% ขณะที่ภาคเอกชนและทางวิชาการมองว่าส่งออกไทยปีนี้จะ 0% และติดลบ 1%

แหกคเงินผ่านบัตรคนจนคึกคัก

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเบิกถอนเงินสดของประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐเติมเงินให้พิเศษตามมติ ครม. โดยที่ จ.เชียงใหม่พื้นที่ต่างๆ ในเขตตัวเมือง อาทิ ย่านหน้าตลาดสดแม่เหียะ ตลาดต้น

พยอม หน้าคณะทันตแพทยศาสตร์ และข้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปรากฏว่าไม่คึกคักเท่าที่ควร เพราะประชาชนไม่ได้แหกกันออกมากดเงินแต่อย่างใด หากแต่เป็นการทยอยเดินทางมาที่ละคนเท่านั้น น.ส.เสาวลักษณ์ สุทธิพัฒน์นันต์ ชาวบ้านในย่านหน้าวัดสวนดอก บอกว่า คนรู้จักกันโทรศัพท์มาบอกว่าให้ลองเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเอทีเอ็มดูก่อนว่าเงินเข้าแล้วหรือยัง และถ้าเงินเข้าแล้วให้รีบกดออกมาก่อนที่จะถูกยึด ก็เลยรีบมาลองดูที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ ปรากฏว่าเงินเข้าแล้ว 500 บาท ซึ่งดีใจมากที่ จ.พิษณุโลก ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย สาขา อ.เมืองพิษณุโลก มีประชาชนทยอยเดินทางมากดเงินสดอย่างต่อเนื่อง หลังรัฐบาลโอนเงินเข้าให้ผู้ถือบัตรตามหมายเลขดังกล่าววันนี้เป็นวันแรก โดยหลายคนบอกว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายภายในครอบครัวและซื้อของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในขณะที่บางคนยังไม่ทราบแน่ชัดว่าบัตรของตนเองจะมีเงินเข้าวันนี้หรือไม่ ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบด้วยที่ จ.พิจิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารกรุงไทย สาขาพิจิตร รวมถึงตามตู้ ATM เกือบ 10 แห่งในเขตพื้นที่ อ.เมืองพิจิตร เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาขึ้นต่อแถวเพื่อกดเอทีเอ็มจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อร้านค้าร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการพลอยได้รับอานิสงส์ มีประชาชนนำเงินสดไปใช้จ่ายเลือกซื้อสินค้าและสิ่งของต่างๆ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก เพราะมีเงินหมุนเวียนในระบบ

คนแก่เข้าคิวกดเอทีเอ็มแน่น

ที่ จ.อุทัยธานี ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาหนองฉาง อ.หนองฉาง มีประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางมาเข้าคิวกดบัตรเอทีเอ็มกันอย่างคึกคัก โดยกลุ่มผู้สูงอายุบางรายที่ยืนรอต่อคิวไม่ไหว ก็จะใช้วิธีการจำคนที่ยืนหน้าและมานั่งรอคิวแทนการยืน ผลของการกดบัตรรับเงินในวันนี้ พบว่ามีผู้ถือบัตรที่มากดเงินในครั้งนี้มียอดเงินเข้าธนาคารเกือบทุกรายแล้ว จากนั้นส่วนใหญ่จะนำเงินไปซื้อของใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยเฉพาะข้าวสารที่ในปีนี้เกิดสภาวะภัยแล้งที่ยาวนาน จนทำให้ไม่สามารถทำนาปลูกข้าวกันได้ตลอดจนไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และใช้

ในการเดินทางไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลด้วยที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสำรวจตู้ ATM บริเวณด้านหน้าร้านหมอยา พลาซ่า ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา พบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาเนื่องจากมีป้ายติดประกาศไว้บนตู้ ATM ว่า ธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาทหมดตู้ เหลือเพียงธนบัตรใบละ 1,000 บาทเท่านั้น ทำให้ประชาชนที่จะมากดเงินจากบัตรประชาชนรัฐต้องพากันไปหาตู้ ATM อื่นทดแทน โดยเฉพาะตู้ ATM ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาถนนโพธิ์กลาง ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประชาชนที่หากดเงินจากตู้อื่นไม่ได้ ก็ได้พากันแห่มาต่อคิวกดเงินที่จุดนี้กันอย่างคึกคัก จนทางธนาคารต้องจัดเจ้าหน้าที่ออกมาอำนวยความสะดวกให้เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า สำหรับผู้สูงอายุที่ยังกดเงินไม่คล่อง

‘กรุงไทย’ ยันพร้อมรูดบัตรคนจน

นางอรุณฯ ศิริประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านเงินสดเพื่อเติมในตู้เอทีเอ็มรองรับความต้องการของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับการโอนเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนว่า สายงานปฏิบัติการของธนาคารได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้แล้ว ซึ่งธนาคารมีการข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการในด้านต่างๆ และรู้ว่าพื้นที่ใด จุดใด ที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่จำนวนมากจะเตรียมเงินสดให้พร้อมรองรับกับความต้องการ

เชื่อมั่นอุตสาหกรรมค.ต่ำรอบ7เดือน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 93.5 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 94.5 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนของปีนี้ เนื่องจากการส่งออกที่ชะลอตัวเป็นผลมาจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อ ทำให้ออเดอร์คำสั่งซื้อและยอดขายในต่างประเทศปรับตัวลดลง รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่กระทบต่อกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศ ภาครัฐยังไม่มีความกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งผู้ประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องแบกรับ



ต้นทุนสูงขึ้น

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมาล่าสุด โดยเฉพาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำให้เงินส่งถึงมือประชาชนโดยตรง ซึ่งภาคเอกชนหวังว่าคนจะมีกำลังซื้อและนำเงินไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ทำให้การอัดฉีดเม็ดเงินของรัฐบาลเกิดการหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจได้หลายรอบ ไม่ใช่นำเงินไปใช้หนี้ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ประมาณ 0.5-0.6% ส่งผลต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจจะสั้นเป็นเวลา 3-4 เดือน และมีความเป็นไปได้จะส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศปีนี้ทั้งปีจะโตได้ 3% ตามที่คาดไว้” นายสุพันธุ์กล่าว

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ยาง

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นต่อการคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 102.3 เพิ่มขึ้นจาก 101.3 เนื่องจากผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าจะมีมาตรการเร่งด่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศรวมทั้งการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2562 ประกอบกับจะมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อส่งมอบในช่วงปลายปี

เอกชนจับตาเสถียรภาพการเมือง

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนจากสภาวะเศรษฐกิจโลก เนื่องจากสงครามการค้า (เทรดวอร์) ระหว่างจีนกับสหรัฐยังยืดเยื้อและไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและการส่งออกของไทยชะลอตัว อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 2562 ยังแข็งค่าขึ้นอยู่ที่ 30.96 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ค่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 31.29 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก แต่ผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเพิ่มขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ประกอบกับราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ที่ยังไม่เอื้อต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ต้องการให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน

คุมปล่อยกู้กระทบยอดขายรถ

นายสุพงษ์ โพลิชูพัฒนาพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ยอดผลิตรถยนต์ในเดือนกรกฎาคม 2562 ผลิตได้ 170,847 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 6.7% สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ในประเทศอยู่ที่ 81,044 คัน ลดลง 1.1% เนื่องจากการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ของสถาบันการเงินที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ขณะที่ส่งออกอยู่ที่ 82,151 คัน ลดลง 8.87% ลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลางและตลาดยุโรป ช่วง 7 เดือน 2562 ยอดผลิต 1,236,792 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.23% แบ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก 640,494 คัน ลดลง 4.19% การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 596,298 คัน เพิ่มขึ้น 4.4%

“ภาคเอกชนหวังว่าสหรัฐจะไม่เพิ่มมาตรการกีดกันการค้าเพิ่มเติมจนทำให้เทรดวอร์ขยายวงกว้าง เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในระยะข้างหน้า ส.อ.ท.จึงยังไม่ปรับประมาณการยอดผลิตรถยนต์ทั้งปีไว้ที่ 2.15 ล้านคัน เป้าผลิตเพื่อการส่งออก 1.1 ล้านคัน และเป้าผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1.05 ล้านคัน” นายสุพงษ์กล่าว

‘อุตสาหกรรมไม่เพิ่มมาตรการอสังหาฯ

ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ผ่านมายกยอตัวต่อเนื่องและยังสามารถปรับตัวเข้ากับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวได้ดี จึงมองว่ายังไม่มีจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้หารือกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด โดยธนาคารพาณิชย์ระบุได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (แอลทีวี) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แต่ลูกค้าเข้าใจและปรับตัวเข้ากับมาตรการที่ออกมา ทำให้การปล่อยกู้เริ่มปรับตัวดีขึ้น

ใหม่มั่นใจงบ3แสนล.ดันจีพีดีโต3%

นายอุตตมกล่าวว่า ตนเชื่อว่าการออกมาตรการแอลทีวีแบบกึ่งชาติเหมาะสม มีเหตุผลและด้วยความกังวลจึงมีมาตรการดังกล่าวออกมา โดยในไตรมาสแรกถึงไตรมาสสองผู้ประกอบการก็ปรับตัวดีขึ้น จึงเชื่อว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะมีการปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน อีกเหตุผล ผมมองว่ายังไม่จำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเร็วนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนด้วยวงเงิน 3.16 แสนล้านบาท คาดว่า จะทำให้ทั้งปีเศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ 3% ตามที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงการคลังคาดการณ์ล่าสุด ซึ่งจะส่งผลดีกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวและเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากคนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ ไม่ให้ลดน้อยลงไปมากกว่านี้ และหากปีหน้าเศรษฐกิจโลกกลับมาขยายตัวดีขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจไทยปีนี้พุงตัวไว้ได้ 3% ได้ จะทำให้ปีหน้าเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง

แจงญี่ปุ่น19พรรคร่วมไร้อุปสรรค

“จากการหารือร่วมกับนักลงทุนญี่ปุ่นได้

ให้ความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลปัจจุบันมาจากการเลือกตั้ง แม้จะมีพรรคร่วมจำนวน 19 พรรค แต่สามารถบริหารประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนไปอย่างมาก เพราะกังวลที่เศรษฐกิจไทยได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและปัญหาการเมืองภายในประเทศ ต่างจากการหารือร่วมกันช่วง 6 เดือนก่อน ที่นักลงทุนญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก” นายอุตตมกล่าว

เงินกระตุ้นรัฐเพิ่มจีดีพี

นายโอ อี คอร์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี) หรือแอมโร เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียน+3 มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์สงครามการค้าที่ยืดเยื้อ ความเสี่ยงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและยุโรป ขณะที่สหรัฐเชื่อว่าเศรษฐกิจจะไม่ถดถอยแต่อัตราการขยายตัวจะชะลอตัวเช่นกัน รวมทั้งมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องติดตาม ซึ่งแอมโรได้ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ (จีดีพี) ในปี 2562-2563 ของอาเซียน+3 ลงมาอยู่



ที่ 4.9% จากเดิมที่ 5.1% และหากผลกระทบสงครามการค้ารุนแรงมากขึ้นอาจจะกระทบจีดีพีให้ขยายตัวเพียง 4.7% ในส่วนของเศรษฐกิจไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับประมาณการจีดีพีไทยใหม่โดยจะมีการเผยแพร่รายงานเร็วๆ นี้ จากเดิมที่คาดขยายตัว 3.8% ในช่วงเดือนพฤษภาคม แต่ช่วงที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์เข้ามากระทบกับเศรษฐกิจไทยทั้งตัวเลขจีดีพีครึ่งปีแรกที่ออกมา และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล 3.16 แสนล้านบาท ที่คิดเป็นสัดส่วน 1.8% ของจีดีพี ทำให้ต้องปรับประมาณการอีกครั้ง

“มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลออกมาคาดว่าจะมีผลให้จีดีพีเพิ่มอีก 0.2-0.3% ทำให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวเติบโตเพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรกที่ขยายตัวได้ 2.6% และต้องพึ่งพาอุปสงค์ในประเทศ เพราะภาคการส่งออกชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีพื้นฐานแข็งแกร่ง นโยบายการเงินยังช่วยสนับสนุนการขยายตัวเศรษฐกิจ รวมทั้งการเดินหน้านำลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่เป็นการลงทุนระยะยาวจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้” นายคอร์กกล่าว

ขอให้คงดอกเบี้ยนโยบายยาว

นายทิม ลิพหะพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ประจำธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) กล่าวว่า ธนาคารปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยลงมาที่ 3% จาก 3.3% เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยในครึ่งปีแรกเติบโตได้ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ โดยสงครามการค้า

สหรัฐ-จีน ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกและการลงทุน ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งสัญญาณจะใช้มาตรการเพื่อดูแลเรื่องนี้สั้นคร่าวๆ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคภายในประเทศ โดยยอดขายรถยนต์น่าจะได้รับผลกระทบ ประกอบกับการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 น่าจะล่าช้าออกไปเป็นเดือนมกราคมปีหน้าจากเดิมที่น่าจะเริ่มต้นตุลาคมปีนี้ จะเป็นปัจจัยด้านลบต่อเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี และคาดว่า ธปท.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือนกันยายน 0.25% ลงมาอยู่ที่ 1.25% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกมีทิศทางอ่อนคลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐ และคาดว่า ธปท.จะคงดอกเบี้ยนโยบายในปี 2563 และ 2564

“แม้ว่าจะปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2562 คาดว่าในครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรก การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท.น่าจะเป็นสัญญาณช่วยที่ดี ประกอบกับการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายการคลังที่น่าจะส่งผลให้เห็นภาพเศรษฐกิจดีขึ้นตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 นอกจากนี้ ฐานการส่งออกและการท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับต่ำในปีก่อนน่าจะช่วยให้ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ดีขึ้น” นายทิมกล่าว

หวั่นส่งออกติดลบหนัก2%

นายกำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส อีโคโนมิก แอนด์ โฟแนนเชียล มาร์เก็ต รีเสิร์ช ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า อีไอซีปรับ

ลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2562 เล็กน้อย จากเดิม 3.1% เหลือ 3.0% คาดครึ่งปีหลังเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปัจจัยฐานต่ำเป็นหลัก จากครึ่งปีแรกขยายตัว 2.6% ปัจจัยกระทบเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง ได้แก่ ผลกระทบภัยแล้งรุนแรงมากกว่าที่คาด ส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร คาดความเสียหาย 2.5 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 0.16% ของจีดีพี ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวมากกว่าคาด จากสหรัฐปรับขึ้นภาษีนำเข้าต่อสินค้าจีนเพิ่มเติมในอัตรา 10% ความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ รวมถึงการชุมนุมประท้วงในฮ่องกง ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลง แนวโน้มส่งออกของไทยติดลบ 2.0% จากคาดไว้ติดลบ 1.6% ภาคการท่องเที่ยวลดลงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการแข็งค่าของเงินบาท

นายกำพลกล่าวว่า ส่วนปัจจัยหนุนคือการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท.ลงและอีไอซีคาดว่ามีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ อีก 1 ครั้งภายในปีนี้ ขณะนี้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง ดังนั้น เศรษฐกิจจะได้รับผลดีจากภาวะต้นทุนดอกเบี้ยต่ำลง อาจช่วยกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนได้ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาสูงกว่าที่เคยคาด คาดว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 0.3% ของจีดีพี

'ศักดิ์สยาม' จักทพ.-ทล.แก้รถติด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการ



แก้รถติด - ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท ต่อคิวตักเงินตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย สาขาถนนโพธิ์กลาง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา กันคึกคัก หลังจากตู้เอทีเอ็มหน้าร้านหมอยาพลาซ่าติดประกาศว่าธนบัตรใบละ 100 บาท และ 500 บาท หหมดตู้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม



ประชุมเพื่อมอบนโยบายการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวงพิเศษว่า ได้มอบหมายงานและติดตามงานที่ได้สั่งการไปแล้ว โดยหลักๆ เป็นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยมอบหมายมีการศึกษาและจัดทำแผนงาน เพื่อแก้ปัญหาด้านเก็บเงินทางพิเศษ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) เนื่องจากต้องการแก้ปัญหาความแออัดหน้าด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง เพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถผ่านด่านเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาไม่กั้นในช่องทางใช้บัตรทั้ง Easy Pass และ M Pass เพื่อไม่ให้เป็นการอุปสรรคในการจราจร โดยอาจจะมีการยกไม้กั้นออก และนำพนักงานเข้ามาแทนที่ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บนทางด่วนในช่องทางใช้บัตรทั้ง 2 ประเภท ขณะที่ช่องจ่ายเงินสดอาจจะมีการให้นักศึกษามายืนช่องจราจรหน้าด่านละ 10 คน เพื่อนำคู่มือมาจำหน่ายให้กับผู้ใช้รถบนทางด่วนเลย แต่ยังคงวางแผนและซักซ้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดก่อน

“ด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องมีการซักซ้อมร่วมกัน ทั้งอุปกรณ์กันฝุ่น กันแดด หรือเสื้อสะท้อนแสงต่างๆ ซึ่งจะใช้เพียงแคในช่วงโมงเร่งด่วนเท่านั้น อาจจะใช้ในเวลาตั้งแต่ 06.00-09.00 น. และอีก

รอบเป็นช่วง 15.00-19.00 น. โดยได้มีการมอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) และ กทพ. รับเรื่องทั้งหมดไปดำเนินการต่อแล้ว ถ้าหากหน่วยงานใดมีบุคลากรเพียงพอใช้บุคลากรของหน่วยงานนั้น ในการดำเนินการต่างๆ ได้เลยไม่ต้องรอ และไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มเติม อีกเรื่องเป็นการเตรียมแผนงานในการจ้างบุคลากรในอนาคต เพราะต้องเลือกที่เหมาะสมกับภาระมากขึ้น เนื่องจากในอนาคตอาจมีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งาน เพื่อทดแทนแรงงานคน แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการปลดพนักงานที่มีอยู่แล้ว แต่อาจจะพิจารณาว่าจะสามารถนำบุคลากรที่เหลือไปทำงานในด้านใดได้บ้าง แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็จะมี “การปลดพนักงานที่มีออกอย่างเด็ดขาด” นายศักดิ์สยามกล่าว

เพิ่มระบบชำระเงินหน้าด่าน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในส่วนของจุดเข้าด่านและออกด่านจะมีการพิจารณาที่จะเพิ่มระบบการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อชำระก่อนก็อาจจะมีความสะดวกที่น้อยกว่าและระบบบัตรเครดิต โดยเชื่อว่าภายในปีนี้จะต้องศึกษาถึงแนวทางการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ โดยในระยะยาวหากสามารถนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้งานได้จริง และหากมีการทำข้อตกลงความร่วมมือ

มีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (พีพีพี) ก็จะต้องมีการพิจารณาอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (อีไออาร์อาร์) ให้ดีที่สุด เนื่องจากหากมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้จริง เชื่อว่าจะต้องมีต้นทุนที่ลดลงมาก เพราะความจริงแล้วราคาไม่ได้สูงมากนัก โดยในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ จะมีการลงพื้นที่ไปยังด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษพระราม 9 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ในช่วงเวลาเร่งด่วน ขณะที่หากมีการก่อสร้างอะไรเพิ่มเติม จะให้ดูการรักษาความปลอดภัย และการซักซ้อมให้มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที

มีเฮ! ผุดแนวคิดลดค่าทางด่วน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในระยะยาวจะมีการนำกล้องวงจรปิดเข้ามาใช้และบูรณาการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก เพราะนอกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุได้แล้ว ยังสามารถป้องกันปัญหาอาชญากรรมและเพิ่มความปลอดภัยอย่างยั่งยืนได้มากขึ้น รวมถึงจะมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ และเชื่อมต่อบริษัทกับระบบของกรมการขนส่งทางบกเช่นกัน เพื่อช่วยในด้านการจับทะเบียนรถยนต์ที่กระทำความผิดต่างๆ รวมถึงหาแนวทางการปรับลดค่าผ่าน

อัดฉีด 3.1 แสนล. กระตุ้น สก.ปลายปี'62

กราฟิกมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic(22.08.19)





ทางพิเศษทุกประเภท (ทางพิเศษ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทลล์เวย์) เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน โดยการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะต้องไม่กระทบกับประชาชนทั้งประเทศมาอุดหนุน หากโครงการใดมีการร่วมทุนกับเอกชนก็ให้ไปพิจารณาศึกษารายได้ในอนาคตว่าจะมีวิธีการใดที่จะนำรายได้ในอนาคตมาใช้ได้บ้าง ซึ่งหากสัญญาสิ้นสุดแล้วจะทำอย่างไรเพื่อชดเชยการสูญเสียที่อาจจะมี โดยต้องดูตัวเลขให้ชัดเจน และต้องสามารถอธิบาย ตอบคำถาม รวมถึงตรวจสอบได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีการเน้นย้ำนโยบายเรื่องความปลอดภัย ที่ต้องมีการซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอ และเฝ้าระวังการเกิดเหตุตลอดเวลาทั้ง 24 ชั่วโมง สำหรับการทำสัญญากับเอกชนขอให้พิจารณาสัญญาอย่างรอบคอบที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตอีกต่อไป

เร่งขนส่งจังหวัดสำรวจจุดตรวจ

นายพีระพล ดาวรสกุลเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรณีกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายในการยกระดับความปลอดภัยของบรรดารถโดยสารสาธารณะ ซึ่งได้สั่งการให้กรมขนส่งเป็นผู้ดำเนินการต่างๆ ในการจัดตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศกว่า 111 จุด หรือในทุก 90 กิโลเมตร โดยให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ การเตรียมความพร้อมและประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ซึ่งในขณะนี้ได้มีการประสานไปยังกรมขนส่งทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เร่งดำเนินการสำรวจจุดจัดตั้งการตรวจรถโดยสารทุกประเภท โดยจะดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 3 ส่วนคือ 1.คน 2.รถยนต์ 3.จุดตรวจ รวมถึงจะต้องมีการจัดทำแผนงานอย่างชัดเจนว่าจะมีขั้นตอนการทำงาน หรือกระบวนการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร ทั้งยังต้องมีการซักซ้อมร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนดังกล่าว

“ต้องซักซ้อมและวางแผนงานให้ดีที่สุดเพื่อให้มาตรการดังกล่าวเป็นการทำงานชุดเดียวกัน เนื่องจากการจัดตั้งจุดตรวจทั้งหมดอาจจะต้อง

ทำในพื้นที่ทางหลักที่ใช้สัญจรจริงๆ แต่ก็ได้แนวทางจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาว่าอาจจะสามารถจัดตั้งจุดตรวจในบิมน้ำมันหลักๆ ได้ จึงต้องมีการประสานงานกับเจ้าของบิมน้ำมันว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ซึ่งขณะนี้ได้ออกเอกสารให้กรมขนส่งทั่วประเทศประสานกับเอกชนในพื้นที่ดูแลของตนเอง เพื่อให้เกิดการเดินทางมาตรวจพร้อมๆ กัน รวมถึงยืนยันว่าจะไม่ทำให้จุดตรวจใหม่ทั้งหมดนี้กระทบกับประชาชนที่ใช้ท้องถนนหลักสัญจรไปมาปกติอย่างแน่นอน” นายพีระพลกล่าว

เข้มใช้กฎหมายที่มีอยู่

นายพีระพลกล่าวว่า มาตรการดังกล่าวขณะนี้ยังเป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น ยังไม่แน่นอนว่าในอนาคตจะออกมาเป็นกฎหมายเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ขณะนี้ตามข้อกฎหมายที่มีอยู่ก็สามารถดำเนินการต่างๆ ได้ทันที โดยจุดตรวจรถโดยสารทั้งหมดนี้จะครอบคลุมทั้งรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทาง รวมถึงรถรับจ้างเหมาและรับจ้างขนส่งด้วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในรถยนต์ทุกประเภท ในส่วนของรถโดยสารทั้งหมดจะมีการให้คนขับรถนำรถเข้าตรวจสภาพความพร้อม รวมถึงการจัดส่งพนักงานขับรถเข้ามาเพื่อทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับรถอีกครั้ง เพื่อป้องกันทั้งในส่วนของคนและรถไปพร้อมกัน